

Những ngày cuối cùng của Tổng Thống Trần Văn Hữu

Tác Giả: Huy Pháng/Ngái Viát
Thứ Ba, 22 Tháng 5 Năm 2012 06:40

“Tôi là người lãnh đạo hàng đầu, tôi tình nguyện chia sẻ với dân chúng mọi phần nào niềm đau đớn tột nhứt, nếu tôi không chia sẻ cùng người dân mất nước.”

Nhân cuộc phỏng vấn tác giả Trần Văn nhân cuốn sách viết về cựu Trung Tướng Đổng Văn Quang trên đài SBTN, chúng tôi đã nhận được lời chia sẻ của ông Trần Văn Đính, thày nam của Cựu Tổng Thống Trần Văn Hữu, nhớ chúng tôi viết lại những thông tin trên báo chí chính xác hay nói sai, kể lại những ngày cuối cùng của Cựu Tổng Thống Trần Văn Hữu tại Saigon cũng như câu chuyện liên quan đến Tổng Đổng Văn Quang. Ông Trần Văn Đính năm nay đã 87 tuổi, hiện sống tại Nam California, đã là phóng tá đặc biệt cho thân phụ ông trong nhiệm vụ năm, từ 1965-1975.



Cựu Tổng Văn Hữu và cháu nội Trần Thụy Vân (1967- 1997)

con gái ông bà Trần Văn Đính. (Hình gia đình chụp năm 1968)

Hai người con, hai chí hướng

Theo sự trình bày của ông Trần Văn Đính, ông bà Trần Văn Hữu chỉ có hai người con trai.

1. Người con lớn là Trần Văn Dối, sinh năm 1924 (những người như các ông Hòa, Huỳnh Văn Lang đã ghi lầm là Trần Văn Giỏi - vì Cựu Hữu đã có một người em ruột tên Giỏi (1), và những bài khảo cứu dựa theo tài liệu của Mỹ lại không bằng, mà chỉ ghi là Dối). Khi phong trào kháng chiến nổi lên, đang theo học tại trường “College de Can Tho.” ông Dối bắt học theo Việt Minh. Khi phái đoàn Hồ Chí Minh qua Pháp đến Hội Nghị Fontainebleau trên tàu Vũng Tàu, ông Dối theo ra Bắc. Năm 1948, ông được gọi theo học trường Lục Quân Trần Quốc Tuấn và đổi tên là Lưu Vĩnh Châu (Lưu học m), sau này tham gia trận Điện Biên Phủ với cấp bậc chỉ huy Công Binh, là đồng viên cùng sự.

Những ngày cuối cùng của Tổng Thống Trần Văn Hữu

Tác Giả: Huy Pháng/Ngái Viát
Thứ Ba, 22 Tháng 5 Năm 2012 06:40

Theo tài liệu, ông Dõi sau khi bị t thân ph mình là phó táng tháng VNCH, đã trình sá viác lên ông Ung Văn Khiám là táng tráng Nái Vá mián Bác thái đó. Vá phán Cá Háng cũng đã xác nhán vái tình báo Hoa Ká vá chuyán cá có mát đáa con trai bên kia giái tuyán.

Mát thái gian lâu sau khi CS vào Saigon, ông mái đác phép đem gia đánh (vá táp kát và hai con, mát trai mát gái) vào gáp cha, và ít lâu sau đán vá vái Cá Trán Văn Háng tái sá nhà 216 Phan Thanh Gián (sau này đái lái Đái n Biên Phá). Con trai ông Dõi hián làm viác tái Saigon và cô con gái hián sáng á Hungary.

Sau khi Cá Trán Văn Háng qua đái năm 1982, ngôi nhà này đác chính quyán “cho phép” bán, chia cho gia đánh em gái út Cá Háng và gia đánh ông Dõi. Ông Trán Văn Dõi đã qua đái năm 2011 tái quán Tân Bình, Saigon.

2. Ngái con thá nhái, là Trán Văn Đánh, sinh năm 1925, chính là ngái sáng vái Cá Trán Văn Háng, làm phá tá đác biát cho Cá tá năm 1965 cho đán trác ngày bàn giao chác vá táng tháng cho ông Dáng Văn Minh vào ngày 28 tháng 4, 1975.

Thái Đá Nhát Cáng Hòa, năm 1955, trác khi Cá Trán Văn Háng theo lái mái cáa TT Ngô Đánh Diám ra làm Đá Tráng Saigon-Chá Lán thì ông Trán Văn Đánh đã tá tác xuát ngoái sang Anh Quác. Ông đã hác và làm viác tái Londre 3 năm, Paris (Pháp) 2 năm và Frankfurt (Tây Đác) 5 năm. Cuái năm 1964, khi Cá Trán Văn Háng lên làm thá táng lán thá nhát, ông đã đác gái vá, nhá mát ngái thân tín, sáng gán gũi, giúp thân phá làm phá tá đác biát. Ông láp gia đánh tái Saigon vái mát ngái mà ông đã táng gáp tái Paris 6 năm vá trác, ông bà có hai ngái con, trai là Trán Báo Danh hián sáng tái Oregon và gái là Trán Tháy Vân trong tám hình cháp vái ông nái trên trang báo này.

Ngày 21 tháng 4, 1975, sau khi ông Nguyán Văn Thiáu bàn giao chác vá táng tháng lái cho Cá Trán Văn Háng, trác tình hình căng tháng tái Saigon, Ông Trán Văn Đánh muán thu xáp cho vá con rái Viát Nam và á lái bên cánh cha, nháng cuái cùng Cá Háng không đáng ý đã hái thúc con trai rái Viát Nam cùng vái gia đánh.

Năm 2005, ông Trán Văn Đánh có vá Viát Nam và có gáp anh là Trán Văn Dõi, nháng ông cho

Những ngày cuối cùng của Ông Thủ tướng Trần Văn Hữu

Tác Giả: Huy Phäng/Ngäi Viät
Thứ Ba, 22 Tháng 5 Năm 2012 06:40

biết anh em xa nhau đã lâu ngày, lối khác chí hướng, không mấy hướng thú để trò chuyện. Hiện nay ông bà Trần Văn Đính đều đã già, đang sống cô đơn trong một khu mobil home thuộc thành phố Huntington Beach, vì con trai xa và cô con gái đã mất năm 1997 vì chứng ung thư máu.



Ông Trần Văn Đính, 87 tuổi, thủ nam Cựu Thủ tướng Hữu, chấp cư ở nhà riêng ở Huntington Beach, California. (Hình: Huy Phäng)

Túng quän những giờ trän chí khí

Trong tiäu sä của Cựu Thủ tướng Trần Văn Hữu, không ai nghe nói đến chuyện bà để nhät phu nhân cũng như trong suốt thời gian Cựu Thủ tướng làm việc trong chính phủ VNCH, không ai biết đến bà Trần Văn Hữu làm gì ở đâu? Ông Trần Văn Đính cho chúng tôi biết hai ông bà sống riêng đã nhiều năm một cách tự nhiên, vì không hợp tính, và phần Cựu Thủ tướng Trần Văn Hữu không muốn có đàn bà xen vào việc nhà. Chỉ trong thời gian cuối cùng ốm đau, bà Trần Văn Hữu mới đến và để ông Công Lý và một vào đến năm 1975.

Chúng ta cũng đã biết trong những ngày cuối cùng của VNCH, trước khi người Mỹ quyät định bỏ mäc cho VNCH thì chính đểu chúng công sự, Đäi Sĩ Martin của Hoa Kỳ đã chính thức gọi Cựu Thủ tướng Trần Văn Hữu và một số người khác rời khỏi nước, những Cựu Thủ tướng Trần Văn Hữu đã khẳng định: “Tôi là người lãnh đạo hàng đầu, tôi tình nguyện rời đi để chia sẻ với dân chúng một phần nào niềm đau đến từ nước, nơi những kẻ của người dân mất nước.”

Cựu Thủ tướng Hữu đã lui về căn nhà 216 đường Phan Thanh Giän, tại đây công sự sống với vợ chồng người em gái út cho đến lúc qua đời. Theo ông Trần Văn Đính, đây là căn nhà mà năm

Những ngày cuối cùng của Tổng Thư trưởng Văn Hoàng

Tác Giả: Huy Pháng/Ngái Viát
Thứ Ba, 22 Tháng 5 Năm 2012 06:40

1969, khi rời chức vụ Tổng thư trưởng trao chức vụ này cho ông Trưởng Thiệu Khiêm, không có nhà, Tổng Thư trưởng Nguyễn Văn Thiệu đã cấp cho ông. Tuy mang số 216, đây là một căn nhà nhỏ hẹp, nằm sâu trong hẻm, sau lưng nhà của ông Trưởng Nguyễn Liệt, lối đi nhà cấp cho các bộ trưởng nhưng vì nhà đã lâu năm, cũ kỹ, xuống cấp, không một tiện nghi, bố mẹ tôi nghĩ chèn nên mẹ tôi còn đi. Chính Cố Hoàng đã tận tình đi để giúp cho sự sang trọng vì sự tiến công quốc, do đó, ngôi nhà còn yên, sau 1975, không bị CS chiếm như những căn khác, những báo chí CS cho rằng vì lý do nhân đạo nên ngôi nhà này không bị tịch thu.

Theo nguồn tin của CS thì sau năm 1975, Cố Trưởng Văn Hoàng được cấp tem phiếu hàng E dành cho một “cố vấn Tổng thống Nguyễn,” nhưng theo lời ông Trưởng Văn Đính thì Cố Hoàng không có hạn khu vì không làm đơn xin “phục hồi” quy định công dân như cũ đã nói: “Chúng nào những người tập trung ‘cố vấn’ để cấp hộ tịch, chúng nào họ nhận được để quy định công dân, chúng đó tôi sẽ là người cuối cùng, sau họ, họ quy định công dân cho cá nhân tôi!”

Chính vì thái độ này, mà Cố Bộ CS quản chế, không hạn khu, làm sao có tem phiếu, ông Đính nói. Cố Tổng Thư trưởng Văn Hoàng không bao giờ ra khỏi nhà, ốm đau, không những sống đơn độc mà còn thiếu thốn. Người chăm sóc tình cho Cố chính là người em rể sống với Cố. Theo lời một người cháu Cố chuyển về nhà văn Hoàng a Hoàn, đã có lúc Cố giao cho bà em ra chợ bán một củ sâm Đồi Hàn Cố còn cắt gọt và những bộ đồ vest để lấy tiền mua thức ăn cho gia đình. Cố qua đời vào ngày 27 tháng 1, 1982 (nhằm ngày mùng Ba Tết), hưởng thọ 80 tuổi, hài cốt được hỏa thiêu.

Cố Trưởng Văn Hoàng và một con người khí tiết, yêu nước đã hai lần làm Thủ tướng, phó Tổng trưởng Tổng thống VNCH, đã mất đi trong một hoàn cảnh, gần như bị quên lãng.

*Kể Sau: Trưởng Văn Hoàng vs. Đồi Văn Quang

Chú thích:

(1) Người em họ sáu của Cố Trưởng Văn Hoàng mang họ Lâm, là Lâm Văn Giới. Theo lời ông Trưởng Văn Đính thì “ông chú này không có khai sinh, nên ông nên lấy khai sinh của người khác cho chú Giới đi học.”

Nhà ng ngày cu i cùng c a T ng Th ng Tr n Văn H ng

Tác Giả: Huy Ph ng/Ng i Vi t

Thứ Ba, 22 Tháng 5 Năm 2012 06:40

□